



**ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่
ของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี**



สุดารัตน์ งอนรณ



ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรโรงพยาบาล
มะเร็ิงลพบุรี

ผู้วิจัย : นางสาวสุดารัตน์ จอนรด และนางสาวสุภาพร เรืองศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบวิเคราะห์ เพื่อศึกษาการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรโรงพยาบาล มะเร็ิงลพบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็ิงลพบุรี จำนวน 260 คน และสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย จับฉลากแบบแทนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทศนคติต่อการรับวัคซีนฯ การรับวัคซีนฯ และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบความตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach's alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2566 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 260 ฉบับ มาวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-Square Test ผลการวิจัยมีดังนี้

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ิงลพบุรีได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ซึ่งตำแหน่งและหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตำแหน่งอื่นๆ มีการได้รับวัคซีนมากกว่าตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ/จ้างเหมา และตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามลำดับ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น แม่บ้าน/คนสวน/รปภ. มีการได้รับวัคซีนมากกว่าภารกิจด้านการพยาบาล ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ และภารกิจด้านอำนวยการ ตามลำดับ ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ เงินเดือน อายุงาน โรคประจำตัว ระดับความรู้และระดับทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรการแพทย์ทุกตำแหน่งและทุกหน่วยงาน มุ่งเน้นถึงความสำคัญ ของการฉีดวัคซีนที่ช่วยในการลดอาการรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงควรมีการจัดทำและ ประชาสัมพันธ์ช่องทางทำให้ข้อมูล ประโยชน์ และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ถูกต้อง ผ่านสื่อต่างๆ ให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันความสับสน เกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ จากกระแสข่าวของสื่อต่างๆ